
 สรุปรายงานผลการดำเนนิงาน  
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จงัหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

********************* 

๑. ช่ือโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีทีด่ำเนินการ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓. สถานที่  ณ จังหวัดพิจิตร 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ                                         ประชาชนทั่วไป 

                                   เยาวชน                                                    อ่ืน ๆ ........................ 

๕. ความสอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

  สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจ ุบ ันและกฎหมายอื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้อง  ท ี ่ต ้องมีการร ับฟังความค ิดเห ็นและข้อเสนอแนะ  
หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดำเนินการให้
ไปสู ่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรั บฟังความคิดเห็นของ
ผู ้เกี ่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และเพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศสำหรับการดำเนินการเพื่อให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้ องการที่แท้จริง 
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 
  ทั ้งน ี ้  สมาช ิกว ุฒ ิสภามีหน ้าท ี ่และอำนาจตามมาตรา ๒๗๐ ของร ัฐธรรมนูญ  
ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงได้กำหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งร ัดการปฏิร ูปประเทศ เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิร ูปประเทศ ตลอดจน  
การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรได้กำหนดแผนพัฒนา
จ ังหว ัดและประเด ็นการพ ัฒนาจ ังหว ัด ตามย ุทธศาสตร์  ๔ ด ้าน ได ้แก ่  ๑) เม ืองเกษตรดี   
๒) เมืองสิ่งแวดล้อมดี ๓) เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี และ ๔) เมืองความพร้อมสู่สากล เพื่อพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพิจิตร ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

√ 

 
 

 

√ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวดัพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตรตั ้งอยู ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๔๖ 
กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื ้อที่ประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร (๒,๘๓๑,๘๘๓ ไร่)  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอ
ชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านไหล
ผ่านทั้ง ๒ สายไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้ำพิจิตร (แม่น้ำเดิม) 
อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของ
แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร 
       แหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ๓ สายได้แก่ 
       ๑.  แม่น้ำน่าน มีต้นน้ำจากดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน 
แม่น้ำน่านไหลผ่านที่ตั้งตัวจังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก และลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่
จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ ้น ๙๗ กิโลเมตร มีพื ้นที ่ในลุ ่มน้ำน่านประมาณ ๒,๖๐๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๖๒๖,๒๕๐ ไร่ 
       ๒.  แม่ย้ำยม มีต้นกำเนิดในขุนยวมทิวเขาผีปันน้ำ ซ่ึงอยู่ในเขตอำเภอปง จังหวัดเชียงราย แม่น้ำยม
ไหลผ่านเข้าจังหวัดพิจิตรที่อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอโพทะเล โดยไหลไปบรรจบ
กับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๒๔ กิโลเมตร มีพื้นที่
ในลุ่มน้ำน่านประมาณ ๒,๐๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๗๘,๗๕๐ ไร่ 
       ๓.  แม่น้ำพิจิตร คือทางเดินเก่าของแม่น้ำน่าน ต้นกำเนิดของแม่น้ำพิจิตรนั้นไหลแยกจากแม่น้ำ
น่านที่บ้านวังกระดี่ทอง ในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้ำอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ สภาพลำ
น้ำคดเคี้ยว บางแห่งร่องน้ำตื้นเขินและแห้งในฤดูแล้ง เนื่องจากมีฝ่ายก้ันน้ำไว้เป็นช่วงๆ เพื่อสูบขึ้นมาใช้
ทำสวนผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะส้มโอในเขตโพธิ์ประทับช้าง 
       การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั ่วเขียว และ 
การประมง 
       ปัจจุบันจังหวัด พิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตะพานหิน 
อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน อำเภอ  
ทับคล้อ อำเภอสากเหล็ก อำเภอดงเจริญ และอำเภอบึงนาง 
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๗. วิธีการดำเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสัมมนา  จัดเวทีเสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่ืน ๆ  ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ           
                                                               ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่                    
 จัดประชุม                               
          

  สำหรับวิธีการดำเนินการในการลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดพิจิตร 
มีรายละเอียดและสาระสำคัญของการดำเนินการ ดังนี้ 
    เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจ ิตร เพื ่อประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู ้นำท้องที่   
ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน ๒๕ คน และประชาชนตำบลบางคลาน จำนวน ๒๕ คน  
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งหมด ๙ คน ขึ้นเวทีเพื่อดำเนินการประชุม ประกอบด้วย  
  ๑. พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  ๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
  ๓. พลเอกชาตอุดม  ดิตถะสิริ กรรมการ     
  ๔. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ   
  ๕. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กรรมการ 
  ๖. นายทรงเดช  เสมอคำ กรรมการ 
  ๗. นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ  
  ๘. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา  
  ๙. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา   
  พร้อมด้วย นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมขึ้นเวทีเพื่อรับฟัง
ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชน  
ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังนี้ 

๑. นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร 
๒. นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร 
๓. นายแพทย์กมล  กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
๔. นายวัฒนา  เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล 
๕. นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร 
๖. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล 

 √ 

 
√ 

 √ 
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 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ สรุปได้ ดังนี้ 
ในการลงพ ื ้นในฐานะสมาช ิกว ุฒิสภา ซ ึ ่งตามหมวด ๖ ของ ร ัฐธรรมนูญ สมาช ิกว ุฒิสภา คือ 
ผู ้แทนปวงชนชาวไทย ซึ ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ท ี ่ด ีร ่วมกัน  
ในการบริหารบ้านเมือง สำหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑. กลั่นกรองกฎหมาย เวลาที่กฎหมาย
จะผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปนั้น จะต้องกลั ่นกรองจึงจำเป็นต้องลงพื้นที่มาเพื ่อแลกเปลี่ยน
ข ้อค ิดเห ็นจากกลุ ่มเป ้าหมาย ค ือหน ่วยงานราชการ ข ้าราชการ เอกชน ประชาชน เยาวชน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน และอื่นๆ ๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หากการลง
พื้นที่ในครั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ก็จะทำการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง หรือหารือในที่ประชุมวุฒิสภา โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนได้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้  
๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน ๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื ่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่างๆ ๔. พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรอิสระต่างๆ ๕.ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ๖.อำนาจหน้าที่อ่ืนๆ แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้วุฒิสภาชุดนี้ทำหน้าที่
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดั งนั้นหน้าที่การ
ปฏิรูปประเทศและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติก็คือท่านทั้งหลายซ่ึงเป็นเสาหลัก ซ่ึงจะต้องร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐทำฝ่ายเดียวโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศก็จะไม่สำเร็จ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็จะไม่สำเร็จ    
ดังนั้น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่
ต้องมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งการลงพื้นที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด 
แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทเฉพาะกาลที่ ๒๗๐ บัญญัติไว้ว่าให้
วุฒิสภาชุดนี ้ทำหน้าที ่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหน้าที่การปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต้องร่วมมือกัน  
ทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนต้องรับรู้และเดินไปด้วยกัน ถ้าภาครัฐทำฝ่ายเดียวโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รับรู้ 
และมีการต่อต้าน แผนการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่สำเร ็จ ดังนั้น  
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงที่ต้องมารับ
ฟังความคิดเห็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความ
เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป 
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   พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทาย
ที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
สรุปได้ ดังนี้ ในการลงพื้นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตามหมวด ๖ ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภา คือ  
ผู ้แทนปวงชนชาวไทย ซึ ่งลงมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สร้างสัมพันธ์ท ี ่ด ีร ่วมกัน  
ในการบริหารบ้านเมือง สำหรับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้แก่ ๑) กลั่นกรองกฎหมาย ๒) การให้  
ความเห็นชอบในเรื ่องสำคัญ ๓) การติดตาม ศึกษา เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการติดตาม  
การบริหารราชการแผ่นดินของราชการ รวมถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นภารกิจและบทบาท ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงพื้นที่นั้นทางวุฒิสภาอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
จังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
หรือไม่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขถึงผลกระทบนั้นๆ และได้มีการสร้างความ
เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ของจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลไปสรุปรวบรวมและแจ้งต่อรัฐบาลต่อไป  
  พลเอกชาตอุดม  ดิตถะสิริ กรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึง เรื่อง
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้เรื่องจัดเก็บรายได้
กระทบกับรายจ่าย ซึ ่งเป็นวิกฤตของประเทศจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางแผนเอาไว้ และการปฏิบัติตามแผนราชการของแต่ละจังหวัดด้วย 
การบริหารงบประมาณในจังหวัดต้องใช้จ่ายด้วยความโปร่งใส แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง  
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลดลงประมาณ ๑.๕๗ พันล้านบาท ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับงบประมาณที่น้อยลง เพราะการจัดเก็บรายได้น้อยลง อยากให้ส่วน
ราชการพยายามติดตาม เร่งรัดการใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ แต่ทั้งนี้หวังว่าสถานการณ์โรค
ระบาดโควิดจะคลี่คลายลงให้ดีขึ ้น สามารถเปิดประเทศได้รัฐบาลต้องเร ่งพัฒนาประเทศโดยใช้
งบประมาณที่กู้มาจำนวน ๕ แสนล้านบาท กระจายงบประมาณลงสู่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั่ว
ประเทศให้ประชาชนมีงานทำเกิดรายได้ และภาคเอกชนก็มีรายได้ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม โดยงบประมาณเงินเยียวยาที่จะให้ประชาชนจากสถานการณ์โรคโควิดอาจลดลง เพื ่อนำ
งบประมาณมาฟื้นฟูประเทศมากขึ้น    
  นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ ได้กล่าวทักทายที่ประชุมพร้อมกล่าวถึงเรื่องราคา
สินค้าทางการเกษตร การแข่งขันแย่งตลอดการค้าจากประเทศเวียดนาม อินเดีย ว่าประเทศไทยมีต้นทุน
การผลิตที่ราคาสูง ทำให้การแข่งขันกับประเทศอื่นยาก เพราะสินค้าเกษตรประเทศไทยมีราคาที่ต่ำ 
รัฐบาลมีนโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรให้กับประชาชน เช่น ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น การทำเกษตร
แปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนราคาผลผลิตเกษตรได้ดี ซึ่งขณะนี้กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ของ
วุฒิสภากำลังเร่งรัดปฏิรูปดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำให้กับประชาชน 



๖ 
 

   ต่อจากนั้น เป็นการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้นำท้องที่ และประชาชน ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงผู้เสนอได้นำเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมตามลำดับดังนี้ 

๑. นายรักกี้  สุขประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร) และ 
นายชาลี  พรมแตง (ประชาชน ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 
        เรื่อง การขอโควตาน้ำจากระบบชลประทาน เพื่อเติมลงในแม่น้ำพิจิตร เนื่องจาก
แม่น้ำพิจิตรเป็นต้นกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำน่าน โดยแม่น้ำน่านเปลี่ยนทางไหลไปทางทิศ
ตะวันออก กลายเป็นแม่น้ำน่านในปัจจุบัน ทำให้แม่น้ำน่านเก่าจึงกลายเป็นแม่น้ำพิจิตรมีจุดเริ่มต้นที่
แม่น้ำน่านบริเวณบ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร ไหลผ่านใน ๑๓ ตำบล และเป็น
เส้นทางที่สำคัญในการคมนาคมตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมริมแม่น้ำแห่งแรกที่ยังหลงเหลืออยู่
คือเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งประมาณอายุอยู ่ใน พ.ศ.๑๖๐๑ ชาวบ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว  
โดยพลังมวลชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้านประวัติศาสตร์
และยังเป็นการช่วยให้ประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำพิจิตรที่อยู่นอกเขตชลประทานสามารถมีน้ำใช้
ในการบริโภคช่วงฤดูแล้งและใช้ในการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาโดยผันน้ำ
จากคลองชลประทาน ซี ๑ ช่วงบ้านดงชะพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองคะเชนทร์ ลงมาเติมในแม่น้ำพิจิ ตร
ในช่วงฤดูแล้ง และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกล้ำแม่น้ำอย่างจริงจัง เพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำ
พิจิตรอย่างยั่งยืน 

๒. นายภาษิต  แสงจำนงค์ (ประชาชน ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 
          เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก เนื่องจากอำเภอโพทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้มี
ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยกรมชลประทานจะสร้างฝายบางระกำ ฝายสามง่าม 
ฝายวังจิก และฝายบางราย ถ้าสร้างเสร็จจะทำให้ปัญหาดีขึ้น จึงอยากให้ช่วยสร้างฝายที่ท่านั่งอีก ๑ แห่ง 
เพื่อสามารถมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เพราะตอนนี้ประชาชนต้องใช้แต่น้ำบาดาล เพราะแม่น้ำยมไม่มีน้ำ 
ส่วนการเจาะบ่อบาดาลก็มีปัญหาเนื่องจากพื้นที่อำเภอโพทะเลกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้การขุดเจาะ
บ่อบาดาลทำได้ไม่ต่อเนื ่อง อยากให้ทางจังหวัดช่วยเพิ่มกระแสไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาเรื ่องไฟฟ้าตก  
ในพื้นที่ด้วย 

๓. นายสุรเชษฐ  สีเหนี่ยง (ประชาชน ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร) 
      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ความเป็นธรรมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสถาบันชาวไร่อ้อย เนื่องจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบรุี 
จำกัด ในฐานะความเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศให้ถือใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการกำหนดอัตรา
ค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุ มภาพันธ์ 
๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 
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จำกัด ได้รับการผ่อนผันให้มีสถานะเป็น “สถาบันชาวไร่อ้อย” สิ้นสุดลงในฤดูการผลิต  ๒๕๖๔/๖๕  
ไม่สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ ทำให้สมาชิก
สหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยได้ 
สหกรณ์และสมาชิกจะขาดรายได้หลัก เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของสหกรณ์ จึงร้องขอ
ความเป็นธรรมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ฉบับเดิมไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่ฤดูการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ ได้ต่อไปอีกจนกว่าพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาล พ.ศ.๒๕๒๗ จะมีการพิจารณาประกาศถือใช้  

  ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บึงสรรพงายและพื้นที ่ป่าดงกุรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร เพ่ือดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการเร่ืองน้ำบริเวณบึง
สรรพงาย และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่บริเวณป่าดงกุรัง พร้อมกับ
มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน โดยมีนายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางลงพื้นที่ด้วย พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังนี้ 

๑. นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผู ้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อ
เกษตรกรรมที่ ๖  

๒. นายอำนาจ  อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร 
๓. นายสุวิทย์  พึ่งกัน นายก อบต.ท่าบัว 
๔. นายจักรกฤษณ์  ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร 
ซ่ึงเป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบึงสรรพงาย 

และปัญหาการครอบครองที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าดงกุรัง โดยกล่าวสรุปได้ดังนี้  
  เรื่อง (รายงานสรุปความคืบหน้า) การขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายเพื่อทำเป็นแหลง่น้ำ
สาธารณะ บึงสรรพงาย ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ฉบับที่ ๔๐๗๓/๒๕๑๕ ที่ดิน
เลขที่ ๔๑๓ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ออกเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๕ จำนวนเนื้อที่
ประมาณ ๑,๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๗๐.๑ ตารางวา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้มีการประกาศพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
มีผลทำให้ที ่สาธารณประโยชน์บึงสรรพงายตกมาเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ และได้ตกมาเป็นทรัพย์สิน
ของกรมชลประทาน โดยผลของบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติจ ัดรูปที ่ด ินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการขอยืมใช้ประโยชน์ในที่ดินบึงสัพงายดังนี้  

๑. กรมการปกครอง ยืมใช้เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอโพทะเล จำนวนเนื้อที่ ๙๐ ไร่ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑)        
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๒. กรมปศุสัตว์ ยืมใช้เพื่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ ปลูกขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เนื้อที่ ๓๑๕ ไร่ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๑) ต่อมากรมปศุสัตว์ได้คืนกลับมา     
  ๓. กระทรวงอุตสาหกรรม ยืมใช้เพื่อก่อสร้างสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร  
เนื้อที่ ๕๕๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๗)       
  ๔. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยืมใช้พื้นที่เพื่อจัดการศึกษาให้กับ
ชุมชน จำนวนเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕)     
  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ยื่นคำขออนุญาตพัฒนา      
ขุดลอกบึงสรรพงาย (ส่วนที่กรมปศุสัตว์คืนกลับมา) จำนวน 315 ไร่ (ภายหลังรังวัดสอบเขต เนื้อที่ 351 
ไร่) เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำ          
  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้ง
ที ่ ๒/๒๕๕๘ มีมติอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงสัพงาย  
เป็นแหล่งเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง โดยให้ทิ้งดินในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  ๑. บริเวณบึงสัพงาย ตรงแนวคันดินเชื่อมกับทางทำตลาดริมน้ำ   
  ๒. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร       
  ๓. พื้นที่บึงสรรพงายที่ขอยืมใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างสถานที่
ราชการ  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  

๑. มูลนิธิอุทกพัฒน์และกองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘,๕๑๐,๖๐๐ 
บาท ดำเนินการขุดลอก จำนวน ๑๘ ไร่ โดยมีปริมาณดิน ๑๑๔,๘๕๐ ลบ.ม แหล่งทิ้งดินได้แบ่งออกเป็น 
๒ ส่วนคือ บริเวณที่ขุดลอก จำนวน ๖๔,๘๕๐ ลบ.ม และทิ้งบริเวณที่ก่อสร้างสำนักงานส่วนราชการที่ขอ
ใช้พื้นที่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม          
  ๒. กรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ดำเนินการขุดลอกประมาณ ๓๓๓ ไร่) ขณะนี้กรมชลประทาน (โครงการชลประทานพิจิตร) ได้เข้ามา
กำหนดจุดขุดลอกและวัดระดับเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก 
  และกรณี กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายร้องเรียนขอคืนพื้นที่บึงสรรพงายส่วนของสถานี
ทดลองและขยายพันธ์ุอ้อยพิจิตรยืมใช้ เพ่ือใช้เป็นสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ ๑. เพ่ือให้มีแหล่งเก็บ
น้ำสำรองของชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๒. พัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา ๓. เพ่ือ
พัฒนาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ลงบัวหลวงและบัวสายพันธ์ต่างๆ บางส่วนเป็นที่น้ำขึ้นลง และมีหญ้าตาม
ธรรมชาติใช้เป็นทุ่งเล้ียงสัตว์ นั้น 
 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วน
ราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสัพงาย) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มีคำสั ่งที ่ ๒/๒๕๖๒  
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ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุม
คณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี ส่วนราชการยืมใช้ที ่ดินกรม
ชลประทาน (บึงสรรพงาย) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานคณะทำงาน นายอำเภอ
โพทะเล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานพิจิตร นายกองค์การบริหารส ่วนตำบลท่าบัวกำนัน/ผู ้ ใหญ่บ้านในพื ้นที่   
เป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื ่อเกษตรกรรมที่ ๖ เป็น
คณะทำงานและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ประสาน       
นางบังอร อ่ำสุข ตัวแทนผู้ร้องเรียนเพื่อให้ยื่นคำขออนุญาตใช้เพื่อขุดลอกบึงส รรพงายในส่วนที่สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้บางส่วน       
  ๒. มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดิน ฯ ประสานไปที่โครงการชลประทานพิจิตร             
ในการศึกษาผลกระทบปัญหา ในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย    
  ๓. ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑-๒ แล้ว ให้ส่งเรื่องไปยังสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป    
  เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงาย ผู้ร้องเรียน      
เพื่อชี้แจงมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และที่ในที่ประชุมได้มีมติดังนี้    
  ๑. กลุ่มอนุรักษ์บึงสรรพงายได้รับทราบมติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีส่วนราชการยืมใช้ที่ดินกรมชลประทาน (บึงสรรพงาย) เม่ือวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว         
  ๒. มอบหมายให้นางบังอร อ่ำสุข เป็นผู ้ดำเนินการรายงานขอขุดลอกและจัดทำ
ประชาคมเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสรรพงาย (ในส่วนที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย
พิจิตรยืมใช้) โดยแนบเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขุดลอกด้วย เพื่อสำนักงานจัดรูป
ที่ดินฯ จะได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปที่โครงการชลประทานพิจิตรในการศึกษาผลกระทบและออกแบบขุดลอก 
  ๓. มอบหมายให้นายณัฐณรงค์ เอ่ียมมี เป็นผู้ประสานกับโครงการชลประทานพิจิตรใน
การศึกษาและออกแบบการขุดลอกบึงสรรพงาย 
  ปัจจุบัน นางบังอร อ่ำสุข ได้ส่งเอกสารยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บึงสัพงาย (ในส่วนที่สถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตรยืมใช้) แล้ว และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานจัดรปูที่ดิน
และจัดระบบน้ำเพื ่อเกษตรกรรมที ่ ๖ ได้รวบรวมเอกสารและทำหนังสือประสานไปที่โครงการ
ชลประทานพิจิตร เพื่อศึกษาผลกระทบปัญหาในการขออนุญาตขุดลอกบึงสรรพงาย ส่วนที่สถานีทดลอง
และขยายพันธ์อ้อยยืมใช้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีหนังสือติดตามความ
คืบหน้าเรื่องดังกล่าว 
   



๑๐ 
 

   เรื่อง (รายงานสรุปความคืบหน้า) ความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาทับซอ้น
พื้นที่ป่าดงกุรัง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ป่าดงกุรังตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าบัว บ้านวัด
หลวง ทุ่งเตย ทุ่งหนองแขม ทุ่งบึงสรรพงาย ทุ่งแหลมหมัง ทุ่งบึงตามผึ้ง เนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ไร่ ซ่ึงได้
มีการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๘๓ โดยนายอำเภอโพทะเล (นายภูมิ 
เกษมสัง) เป็นผู้หวงห้ามเพื่อวัตถุประสงค์ใช้เลี้ยงสัตว์และพักสัตว์ในฤดูน้าเพราะเป็นที่ดอน 
        สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อพื้นที่ป่าดงกุรัง ได้ขึ้นทะเบียนเปน็ที่
สาธารณประโยชน์ไว้แล้ว แม้มิได้มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๗๘ ก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวเม่ือได้
ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินถือได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม มาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ (ขณะนั้น) อันตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงกระ
เกษตรและสหกรณ์โดยผลของกฎหมาย และปัจจุบันตกเป็นของกรมชลประทานตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงสั่งการให้สำนักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๖ ดำเนินการประกาศเพิกถอนคืนพื้นที่ป่าดงกุรังให้กลับสู่สถานะเดิม
ก่อนกาหนดให้เป็นเขตโครงการจ ัดรูปที ่ด ินหากไม่ได้ใช้ เพ ื ่อการจ ัดรูปที ่ด ิน ตามมาตรา ๓๔ 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘  
       สำน ักงานจ ัดร ูปท ี ่ด ินฯ ขอเร ียนว ่า ได ้นำเสนอเร ื ่องด ังกล ่าวในคราวประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที ่ดินจังหวัดพิจิตร ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๓ เมื ่อวันที ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกาศเพิกถอนคืนพื้นที่ป่าดงกุรังให้กลับสู่สถานะเดิม ตามพระราชบัญญัติจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรหรือไม่ 
เพื่อให้ถูกต้องและชัดเจนในการพิจารณาให้ปรึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวกับอัยการจังหวัดให้ช ัดเจน
เสียก่อน ปจัจุบันยังอยู่ระหว่างการปรึกษาในข้อกฎหมายกับอัยการจังหวัดพิจิตร  

  ต่อจากนั้นเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบึงสีไฟ  
ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เพื ่อติดตามการบริหารจัดการเรื ่องน้ำบริเวณบึงสีไฟ  โดยมี 
นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบึงสีไฟดังนี้ 

๑. นายประวิทย์  เปรมศรี นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร  
    (รายงานสรุปความคืบหน้า) การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ เดิมมี

เนื้อที่อยู่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่คงเหลือ ๕,๓๙๐ ไร่ โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มี
อาณาเขตติดต่อ ๔ ตำบล คือ ตำบลท่าหลวง ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า 
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 
๑๒.๐ ล้าน ลบ.ม.ในฤดูแล้งกรมชลประทานทำการเติมน้ำปีละประมาณ ๖ - ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ตามรอบ
เวรการส่งน้ำและตามสภาพของน้ำที่มีอยู่ในบึง เพื่อสนับสนุนการประมง และพื้นที่เพาะปลูกบริเวณ



๑๑ 
 

โดยรอบบึง โดยต้องรักษาระดับน้ำในบึงเพื่อรักษาระบบนิเวศภายในบึงให้มีปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 
๓-๔ ล้าน ลบ.ม.  

การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันมีช่องทางเติมน้ำ ๓ ช่อง ได้แก่ ๑) คลองผันน้ำเข้าบงึสี
ไฟ C.67 กม.2+360 มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด ๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือวันละ ๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. คลอง
ดาดระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาดี อัตราการสูบน้ำ ๐.๓๕ 
ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ผ่านท่อเหล็กขนาด ๕๐ ซม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ๓) โครงการท่อ
ระบายน้ำบ้านวังทับยา คลอง C.1 - บึงสีไฟ ขนาดท่อระบาย ๑ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
คลองดาดระยะทาง ๕๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำผ่านสูงสุด ๑.๙๐ ลบ.ม./วินาที หรือประมาณวันละ 
๑๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. วงเงินงบประมาณ ๒๓.๘๕ ล้านบาท 

๒. นายสุบิน  ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร 
          (รายงานสรุปความคืบหน้า) แนวทางการพัฒนาบึงสีไฟขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร ในส่วนของพื้นที่บึงสีไฟที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดูแลรับผิดชอบมีเนื้อที่ทั้งหมด 
๕,๓๕๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓.๘ ตารางวา การมอบพื้นที่ดินบึงสีไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อ
การดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาต่อไป โดยในปี ๒๕๕๑ จังหวัดพิจิตรส่งมอบพื้นที่บ้าน ๓ หลัง พร้อม
อาคาร มีพื้นที่ ๘ ไร่ (ในอุทยานบัว) ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด ในปี ๒๕๖๐ 
จังหวัดพิจิตรส่งมอบพื้นที่ให้เข้าใช้ประโยชน์ จำนวน ๒ แปลง (แปลงที่ ๑๑,๑๓) เนื้อที่ ๑๔๗ ไร่ ๒ งาน 
๙๙.๖ ตารางวา และในปี ๒๕๖๔ จังหวัดพิจิตรอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดูแลบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จำนวน ๗ แปลง (แปลงที่ ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔) เนื้อที่ ๒๐๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐๐ ตารางวา ส่วนใน
ปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๒ ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนของจังหวัดพิจิตร ประชาชนจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของดอกไม้สวน 
ลานกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมกันทำกิจกรรม กีฬาเดิน - วิ่ง ป่ันจักรยาน การถ่ายรูป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด และทำให้คนรู้จักจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

๓. ดร.สรุพล  เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร 
        (รายงานสรุปความคืบหน้า) การปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟของเทศบาลเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอาหารที่หลากหลายสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งอาหารของประเทศโดยจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการกับ WWF ซ่ึงเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถเข้าถึงผู้คนมากกว่า ๒๐๐ ล้านคนจากทั่วโลก โดยมีกว่า ๑๕๐ เมืองที่มีคน
มากกว่า ๑๐ ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เมืองที่เข้าร่วมได้รับคำแนะนำเก่ียวกับแนวทางต่างๆ ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองจากคนกว่าแสนคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยภารกิจสำคัญของ WWF ที่
มุ่งส่งเสริมอนาคตที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ จึงสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนาที่
ทำให้เมืองเจริญขึ้น บนขีดจำกัดด้านนิเวศของโลก ในพื้นฐานที่ว่า “เมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน”  

 



๑๒ 
 

 ในขณะเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะย่อยนำโดย นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 
สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางถึงโรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพบปะกับหน่วย
ราชการที่เกี ่ยวข้องจำนวนทั้งสิ ้น ๓๐ คน โดยพิธีกรได้เรียนเชิญ รองนายแพทย์มาริษา เจริญทอง  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกล่าวต้อนรับ และได้ให้ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำตัว
เป็นลำดับ 
  นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะย่อย) ได้กล่าวทักทายที่
ประชุมและได้กล่าวแนะนำสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา  
พบประชาชนและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องแผ่นแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยได้ชี้แจงเหตุผลเรื่อง
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีการพัฒนาการล่าช้า ๓๐% เลยถือโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและผู้ที่เก่ียวข้อง อยากทราบหลักการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และเรื่องการ
ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ ตามแผ่นแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และได้ต ิดตามสอบถามเรื ่อง
งบประมาณโควิด-19 ที่ทางจังหวัดได้รับมา ซ่ึงผู้เสนอได้นำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
   ๑. นางมาริษา  เจริญทอง (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)  
        ได้กล่าวรายงานเรื่อง เด็กปฐมวัยสมดีสมส่วน ได้รายงานสถานการณ์โดยรวมโรค
ไข้หวัดใหญ่และโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มลดลง รายงานภาพรวมในเรื่องของสุขภาพของ
เด็กในเรื่องมาตรการและขบวนการขับเคลื่อนในเด็ก อายุระหว่าง ๐ – ๕ ปี มีขบวนการทำงานร่วมกัน
กับหน่วยงานต่างๆ มี ๔ กระทรวงหลักที่จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นภายในจังหวัดพิจิตร การจัดตั้งโครงการ
มหัศจรรย์พันวันเพื ่อติดตามการขับเคลื ่อนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ และได้รายงาน
แนวทางในการดำเนินงานของเด็กปฐมวัยในช่วงสภาวะโควิด-19 มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก มีจำนวน 
๑๑๐ ราย แนวทางการดำเนินงานได้มีการจัดตั้งคลินิกสุขภาพดี ได้มีการสอนพัฒนาการของเด็กผ่าน
วีดีโอคอนเฟอร์เรน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือแจ้งไปยัง อปท .ทุกแห่งเพื่อให้มี
การเรียนรู้ร่วมกันในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. นายแพทย์พนม ปทุมสูติ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร) 
 เรื่อง รายงานภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 ของอำเภอโพทะเล มียอดผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด ๔๑๕ ราย ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่ช่วงอายุ ๒๐-๕๙ ปี และมีปัญหาเก่ียวของกับปฐมวัย คือ มีหญิง
ตั้งครรภ์ ติดเชื้อ ๔ ราย และมีอายุช่วง ๐-๖ ปี มีจำนวน ติดเชื้อ ๒๕ ราย ทำให้มีผลกระทบถึงการบริการ
และการเข้าถึงด้านสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการคัดกรองในภาคชุมชนตามร้านอาหารและงานศพ  
โดยทางอำเภอได้จัดตั้งศูนย์สถานกักกันโรคท้องที่ Local Quarantine (LQ) ขึ้นตามนโยบายของจังหวัด 
ซ่ึงทางอำเภอโพทะเลได้จัดโรงพยาบาลสนาม ๓ แห่ง ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากทาง
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอีกส่วนจะมาจากยอด
บริจาค ซึ่งในช่วงแรกๆ จะขาดแคลนเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ การฉีดวัคซีนได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
 ๓. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา  
 รายงานงบประมาณของประเทศ เรื่องการใช้งบประมาณเงินกู้เพื่อนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเรื ่องการพัฒนาระบบสุขภาพเพื ่อรองรับสถานการณ์โดวิด งบประมา ณที ่ผ ่านมาทาง
หลักประกันสุขภาพที่ใช้ในการรักษาสุขภาพ แต่ในเรื่องการใช้งบทางกระทรวงสาธารณสุขควรใช้งบของ
กระทรวงเอง รายงานเรื่องงบพรก.เงินกู้ ซ่ึงกู้มาใช้ในค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขด้วย 
  ๔. นางสาวรุ่งทิวา หัวหน้าควบคุมโรค สสจ.พิจิตร 
  งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ได้ใช้ไปในงบค่าเสี่ยงภัย และอีกส่วนใช้ไปใน
งบของการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องโควิดเพราะในช่วงแรกๆ จะมีการประชุมบ่อยๆ อีกงบที่ใช้ก็
เป็นงบคุรุภัณฑ์ ส่วนงบอีกส่วนก็จะใช้ไปในการรักษาคนที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลที่เข้ามารับการรักษา 
 ๕. นายแพทย์พนม  ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล  
 รายงานค่าใช้จ่ายในเรื ่องการจัดซื ้อวัคซีน และงบที่ใช้ในการคัดกรองก็จะไม่ช้า  
ซ่ึงสามารถจัดสรรได้ทันเวลาไม่ล่าช้า 
 ๖. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา  
 ชี้แจงเรื่องในคณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้ติดตามเรื่องการใช้งบต่างๆ ที่ทางแต่ละ
จังหวัดได้จัดสรรการใช้งบในด้านต่างๆ และได้ชี้แจงว่างบประมาณภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินควรเป็น
ยังไง ส่วนเรื่องเด็กปฐมวัยและเรื่องการทำงานของเด็กประถมวัยภายในจังหวัดมีการบริหารจัดการยังไง  
การจัดตั ้งคณะทำงานเรื ่องเด็กปฐมวัยมีการบริหารจัดการยังไง กฎหมายของเด็กปฐมวัยมี ๒ ฉบับ  
มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  

 - สอบถามเรื่องงบประมาณของเด็กประถมวัย  
 - ข้อมูลของเด็กปฐมวัย 
 - มติครม.มีการประเมินผู ้ว ่าราชการจังหวัด งานตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น 

การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๗. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รายงานการบริหารจัดการเรื่องเด็กปฐมวัยที่
(อปท) รับผิดชอบ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๖๕ แห่ง โรงเรียน ๒๒ แห่ง การบริหาร
จัดการต่าง ๆ ใช้งบของ (อปท) ทั้งหมด และได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษามี ๖ เรื่อง เรื่องการ
ดูแลด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลจากทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นอย่างดี เรื่องงบประมาณด้านอาหารและ
นมจะใช้งบของ (อปท) เรื่องการประเมินศูนย์จากคณะกรรมการก็จะมีการแนะนำในเรื่องต่างๆ จากช่วง
สถานการณ์โควิด-19   
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 ๘. น ักว ิชาการชำนาญการ คณะทำงานของสพฐ.  แสดงความค ิดเห ็นในเร ื ่อง 
การกำหนดหลักสูตรเป็นหลักสูตรแก่นกลางมี ๒ ฉบับ ต่ำกว่า ๓ ปี และช่วง  ๓ - ๖ ปี การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมี ๓ ส่วน ๑.ท้องถิ่น ๒.รัฐบาลกระทรวงศึกษา ๓.เอกชน ในปี ๒๕๔๗ (อปท) ขอเด็กปฐมวัยไป
ศึกษาที่ท้องถิ่นทั้งหมด ซ่ึงงบจะเป็นงบท้องถิ่นทั้งหมด และท้องถิ่นได้พัฒนาครู อบต.โดยมีงบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐บาท/คน และคนที่ไม่ได้พัฒนาครูต้องมาเรียนวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะได้วุฒิครูปริญญาตรี
ปฐมวัย มาตรฐานที่ใช้ประเมินศูนย์เด็ก มี ๓ มาตรฐาน มีด้านการบริหาร ด้านหลักสูตร และด้าน
สาธารณสุข แต่เด็กที่ต่ำกว่า ๓ ปี ใช้การประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ DFPM สาธารณสุขช่วย
ประเมินการพัฒนาเด็กภายใต้อายุ ตามมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ ตามสภาพที่พึ่งประสงค์  
     ๙. คุณหมอ วุฒิชา  กรมาละสิทธิ หมอกุมารแพทย์ ชี้แจงเรื่องการประเมินว่ามาตรฐาน
ควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรื่องเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินอุดหนุน ๗๐% เงินอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็กที่มีภาวะโภชนาการเท่านี้ไม่ได้เท่ากับโรงเรียนรัฐบาล อาหารเสริมน้ำได้รับ ๑๐๐% 
การประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านจะอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม ขอความเสมอภาคและเท่าเทียมให้
โรงเรียนเอกชน 
 ๑๐. ศึกษานิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร รายงานเรื่องการทำงานของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรดำเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดจะสร้างการรับรู้ก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของปฐมวัย  
โดยได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางในการทำงานอย่างไร ในส่วนการ
ทำฐานข้อมูลให้ยึดฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศปฐมวัยกิจการเด็กเป็นข้อมูลหลัก โดยให้หน่วยงาน
ต่างๆ กรอกข้อมูลลงในระบบ เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศ ส่วนที่ ๒ เรื่องการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน โดยได้เชิญจัดอบรมการใช้ระบบการกรอกข้อมูล และในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัยมาร่วมประชุมร่วมกับ
ศึกษานิเทศก์จากทางจังหวัดและท้องถิ่นได้มีแนวทางให้จัดทำคู่มือให้คุณครูไปศึกษาเอง และได้เผยแพร่
เอกสารไปทางช่องทางต่างๆ ส่วนที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุน โดยการคัดเลือกผลงานของคุณครู  
ซ่ึงได้รับผลตอบรับที่ดีมีการส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก 
 ๑๑. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา  
        สรุปข้อเสนอแนะ ๑. เรื่องของเด็กประถมวัย การทำงานเชิงฟังชั่นและกลไกที่ต้อง
ทำงานของคณะอนุกรรมการจังหวัดที่มีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมี ๔ กระทรวงหลักคือ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงทุกกระทรวงแยกกันทำงานมีงบประมาณแยกส่วน ทำให้ไม่มีใครดูภาพรวมการ
ทำงานของจังหวัด ส่วนเรื ่องการคีย์ข้อมูลทางจังหวัดจะรู้ไหมว่าเด็กพัฒนาการล่าช้าอยู ่ตรงไหนใช้
อนุกรรมการจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนได้หรือเปล่า มีคำถามในเชิงโครงสร้างเยอะ ถ้าเรื่องเด็กประถม
วัยเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด มีการใช้งบอ่ืนนอกจากงบของกรมมาใช้มีไหม ซ่ึงไม่มีงบอ่ืนหรือจะ
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ให้อบจ.มานั่งดูภาพรวมของจังหวัด ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประเมินเชิงคุณภาพของเด็กเพื่อจะได้เห็นภาพที่
ชัดเจนโครงสร้างการทำงานระดับชาติมี ๒ หน่วย คือ กรมกิจการเด็กกับสภาการศึกษา ในส่วนของ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกับศึกษาธิการจังหวัด ถึงแม้จะมีแผนแม่บทตาม
ยุทธ์ศาสตร์ชาติแต่งบที่ลงมาสู่จังหวัดเป็นไปตามลำดับขั้น จึงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนล่าช้าไปด้วย 
อยากให้มีการทำงานเป็นแบบบูรณาการมีแผนการทำงานที่ชัดเจนร่วมกันทั้งประเทศให้เหมือนกันในทุก
จังหวัด ๒. เรื่องงบประมาณโควิด-19 ของโรงพยาบาลท้องถิ่น จากสถานการณ์ปัจจุบันการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นหรือจากการบริจาคเงินจากประชาชน ทำให้การ
บริหารจัดการแก้ไขมีปัญหา เพราะงบประมาณไม่เพียงพอและขาดแคลนอุปกรณ์ที ่จำเป็นต่อความ
ต้องการของประชาชน และในแต่ละจังหวัดควรสร้างศูนย์ one stop service แก้ไขปัญหาโรคระบาดใน
อนาคต และจะเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ์  อ่ืน ๆ 

๙. ผลการดำเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้      ๑๕๐       คน 

  - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      ๑๕๑       คน ที่เป็นร้อยละ    ๑๐๐  .       

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทั่วไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  

                        อ่ืน ๆ (เกษตรกร และสื่อมวลชน) 

 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวต้อนรับการเข้ามาในพื้นที่สมาชิกวุฒิสภา 
มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นต่อความต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งวุฒิสภาได้นำข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
เหล่านั้นกลับมาสู่กระบวนการของวุฒิสภาตามบทบาท หน้าที่และอำนาจต่อไป  

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

 

  

√ 

 



๑๖ 
 

๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อ่ืน ๆ .......................................................................... 

 ๙.๔ งบประมาณดำเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  
  การจัดกำหนดการดีมาก แยกส่วนพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที ่ และประชาชน  
เป็นวิธีการที่ดีใช้ได้ผล เปิดโอกาสทำความรู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๑. ข้อเสนอแนะ   

  - กฎหมายเก่ียวกับ พรบ.การเลือกตั้งท้องที่ / ท้องถิ่น 
  - ให้มีกฎหมายควบคุมราคาสินค้าการเกษตร 

************************ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวดัภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื ่อประชุมพบปะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่  
ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน ๒๕ คน และประชาชนตำบลบางคลาน จำนวน ๒๕ คน  
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คน 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 
บึงสรรพงายและพื้นที่ป่าดงกุรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อดูความคืบหน้าใน
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและการบริหารจัดการเรื่องน้ำบริเวณบึงสรรพงาย และติดตามความคืบหน้าการ
บริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่บริเวณป่าดงกุรัง พร้อมกับมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับ
ประชาชน จำนวน ๕๐ คน 



๒๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงบึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
เพื่อติดตามการบริหารจัดการเรื่องน้ำบริเวณบึงสีไฟ 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะย่อยนำโดย นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา พลเอก ชาตอุดม   
ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางถึงโรงพยาบาล
โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมพบปะกับหน่วยราชการที่เก่ียวข้องจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน 


